

THI ĐUA YÊU NƯỚC

NGÀNH GIÁO DỤC

SÔI NỔI PHONG TRÀO THI ĐUA



Giờ học trải nghiệm ngoài trời của cô và trò Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng).

Khơi dậy tinh thần dạy tốt, học tốt

Mỗi năm học, Trường THPT Tây Thụy Anh (Thái Thụy) đều chú trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo của giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Một trong những giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi, thầy Phạm Minh Lực chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc dạy ở trên lớp tôi còn tích cực dạy trực tuyến để bù đắp kiến thức và tạo hứng thú cho các em học tập; luôn khuyến khích, động viên để các em hăng say học tập, năng động, sáng tạo tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Do đó, chất lượng đội tuyển do tôi phụ trách đạt kết quả cao. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với quan điểm giáo dục khơi dậy tinh thần tự giác vươn lên để giúp các em có tinh thần học tập tốt nhất, nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho học sinh phát huy năng lực của bản thân, tự chủ và sáng tạo. Năm học 2020 - 2021, kết quả học sinh giỏi của trường đứng thứ 3 toàn tỉnh, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đứng thứ 2 toàn tỉnh, trường vinh dự được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Những năm qua, Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy và học. Thầy



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học An Ninh (Tiền Hải).

giáo Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các thầy cô tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị, công nghệ dạy học trên không gian mạng, các phương pháp dạy học truyền thống cũng như các phương pháp dạy học hiện đại, tạo hứng thú cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường tích cực phát động học sinh tăng cường ứng dụng nghiên cứu khoa học, kết hợp giữa học tập trên lớp, tham quan ngoại khóa với các hoạt động trải nghiệm và hoàn thành các sản phẩm trong quá trình học tập, cùng với các thầy cô giáo đổi mới phương pháp dạy và học đã góp phần

thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" do ngành Giáo dục phát động.

Xây dựng đội ngũ tận tâm với nghề

Theo cô giáo Ngô Thị Minh Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy): Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song nhà trường đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, có chất lượng để các phụ huynh yên tâm cho con đến trường. Cùng với đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết, nhà trường đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành và huyện phát động. Từng bước ứng dụng các phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng

trẻ tiến tiến như phương pháp montessori, steam, dạy học theo dự án trong giáo dục mầm non, tăng cường các hoạt động trải nghiệm. Vì thế các cháu đến trường đều được tham gia các hoạt động, bảo đảm đầy đủ điều kiện về sức khỏe, thể chất, tinh thần và kiến thức để chuẩn bị vào lớp 1.

Cô giáo Ngô Thị Yến, Trường Tiểu học An Ninh (Tiền Hải) cho biết: Là người yêu nghề, tôi xác định phải luôn phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi, gương mẫu. Từ niềm đam mê, nhiệt huyết, tôi đã phát huy hết khả năng của mình để tìm hiểu, nghiên cứu, sáng tạo cũng như vận dụng những phương pháp dạy học tốt nhất truyền đạt cho học sinh, giúp học sinh chủ động, tự mình khám phá kiến thức và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải cho biết: Xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục của huyện nên ngay từ đầu năm học, Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp đến các tổ, khối, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, sát thực và thực hiện bình xét thi đua công khai, dân chủ. Đặc biệt, ngành đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời. Với cách làm đó, phong trào thi đua trong ngành Giáo dục Tiền Hải đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo niềm tin, động lực giúp mỗi tập thể, cá nhân luôn phấn đấu, đoàn kết, trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Năm học 2020 - 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song ngành Giáo dục Thái Bình đã chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" trong các cơ sở giáo dục với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Với nỗ lực đó, giáo dục Thái Bình liên tiếp đạt giải thành công. Toàn tỉnh có 40 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 20/90 trường chuyên trong cả nước; 1.683 học sinh lớp 9 và lớp 12 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 45 dự án đạt giải cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, 1 dự án đạt giải nhì cấp quốc gia. Công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được đổi mới theo phương thức thi tuyển và xét tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thành công trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... Kết quả phong trào thi đua sẽ góp phần đổi mới ngành Giáo dục Thái Bình tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

THU THỦY

THÀNH PHỐ Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Những ngày qua, dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thái Bình diễn biến phức tạp. Song, với sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng, chủ động của cả hệ thống chính trị, coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu, đến nay dịch đã cơ bản được kiểm soát, từng bước đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

Từ ngày 12 - 24/11, toàn thành phố ghi nhận 188 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều xác định được nguồn lây và được quản lý. Hầu hết đều liên quan đến một số công ty có ca dương tính tại khu công nghiệp, huyện Vũ Thư và xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình). Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khoanh vùng gọn, truy vết triệt để, xét nghiệm nhanh, cách ly F1, F2 tại nhà chặt chẽ, xác định nguồn lây, phân tích, đánh giá nguy cơ, đặc biệt tại một số khu vực, địa bàn xã Phú Xuân, xã Đông Mỹ, phường Trần Lãm. Đã truy vết trên 30.000 F1, 18.900 F2, tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm. Tổ chức giám sát cộng đồng gần 56.500 mẫu, trong đó nguy cơ cao 22.200 mẫu, khu vực trọng điểm gần 34.300 mẫu. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, lập danh sách để quản lý, xét nghiệm đối với người lao động tại các khu nhà trọ với 5.600 trường hợp. Tăng cường rà soát người trở về từ tỉnh ngoài, địa phương đang có dịch ngoài cộng đồng để quản lý, xét nghiệm, kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền lưu động để người

dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc khi không thực sự cần thiết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị gắn với phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay đã có 151.926 người từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm, đạt 97,2%; đồng thời đã hoàn thành tiêm vắc-xin cho 16.739 trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi, bảo đảm an toàn.

Cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, các địa phương tập trung bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực phong tỏa. Điểm phong tỏa tại tổ 9, phường Hoàng Diệu có 19 hộ dân với 45 nhân khẩu là các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Nhằm hỗ trợ và chia sẻ với người dân, cấp ủy, chính quyền đã trao tặng 10kg gạo và 1 thùng mì tôm, tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Ông Trương Văn Luyện, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Hoàng Diệu cho biết: Hiện trên địa bàn phường có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với việc khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2, chúng tôi chủ động thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống và chia sẻ khó khăn với các hộ dân trong khu phong tỏa, đồng thời đồng viên các hộ thực hiện nghiêm việc giãn cách, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành

những các quy định về phòng, chống dịch.

Với những biện pháp cụ thể, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, không phát sinh thêm ổ dịch mới. Để nhanh chóng kiểm soát, không chế, dập tắt các ổ dịch, ngăn chặn, không để dịch lây lan trên địa bàn, thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định phạm vi, khoanh vùng ổ dịch để thực hiện cách ly, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; chủ động vật tư, phương tiện, nhân lực để lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực cách ly, phong tỏa, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ. Phát huy vai trò của các lực lượng y tế, công an, các đoàn thể, tổ Covid-19 cộng đồng để quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực có ổ dịch thực hiện cách ly, phong tỏa theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập"; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà, kịp thời xử lý khi có các tình huống dịch phát sinh. Tiếp tục rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp khi có tình huống dịch phát sinh.

MINH NGUYỄN



Xe chuyên dụng vận chuyển F0 đến bệnh viện điều trị.

QUỲNH PHỤ

NỖ LỰC HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU GIAO QUÂN

Công tác tuyển quân năm 2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được dự báo rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, các cấp, ngành, địa phương trong huyện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Năm 2022, thị trấn Quỳnh Côi được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Quỳnh Phụ giao chỉ tiêu điều khám huyện 20 công dân, trong đó bảo đảm đủ điều kiện 10 công dân. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới các khu dân cư. Đồng chí Vũ Đức Tám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn cho biết: Năm 2022, thị trấn có 54 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó 4 công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ, 22 công dân thuộc diện tạm hoãn. Ngày 9/11, thị trấn đã tổ chức sơ tuyển cho 12/12 công dân có mặt tại địa phương, kết quả 10/12 công dân đủ điều kiện khám tuyển tại huyện. Đồng thời, Hội đồng NVQS thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị sơ tuyển lần 2 cho

công dân làm ăn ở ngoài tỉnh, phấn đấu bảo đảm đủ chỉ tiêu huyện giao.

Để bảo đảm đủ số lượng và chất lượng giao quân, trước khi sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thông báo kế hoạch tuyển quân, thời gian sơ tuyển,

khám tuyển để thanh niên, gia đình, doanh nghiệp sắp xếp thời gian thực hiện theo đúng kế hoạch. Quá trình khám sức khỏe, tổ chức tập huấn chuyên môn, hướng dẫn quy trình kiểm tra sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế là thành viên Hội đồng Khám tuyển NVQS huyện tăng cường đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ tốt; đồng thời, đầu tư trang bị

đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, chuyên sâu nhằm bảo đảm khách quan trong đánh giá, phân loại sức khỏe. Trung tá Đỗ Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác sơ tuyển, khám tuyển được Ban CHQS huyện chỉ đạo sát sao từ việc xây dựng kế hoạch triển khai, giao Hội đồng NVQS các xã, thị trấn về nội dung của đợt khám đến từng thành viên để nắm số lượng công dân trong đợt nhập ngũ năm 2022. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều công dân các xã, thị trấn đi làm ăn xa ở các vùng dịch không thể về tham gia nên chúng tôi xác định đợt sơ tuyển là khâu quan trọng, cơ sở ban đầu có được nguồn công dân sẵn sàng cho việc nhập ngũ. Chính từ việc này, chúng tôi chỉ đạo rất chặt chẽ và sát sao, từ công tác chuẩn bị đến thực tế kiểm tra. Để bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ, qua việc sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện đề nghị UBND huyện, Trung tâm Y tế bố trí sớm tiêm vắc-xin phòng



Công dân thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Covid-19 cho công dân. Bên cạnh đó, để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiếp tục đơn đốc công dân đang làm ăn xa trở về địa phương thực hiện khám tuyển NVQS; phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện để nghị các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và các doanh nghiệp lân cận bố trí lao động là người địa phương tạm thời nghỉ việc về phục vụ nhiệm vụ khám tuyển NVQS.

Năm 2022, huyện Quỳnh Phụ được tỉnh giao tuyển chọn 365 công dân thực hiện NVQS và khoảng 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Qua rà soát, tổng nguồn trong diện gọi nhập ngũ của huyện là 2.442 thanh niên. Từ đầu tháng 11 đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã tiến hành sơ tuyển NVQS cho 1.294 công dân tại 36/37 xã, thị trấn, trong đó đủ điều kiện khám tuyển tại huyện 1.171 công dân. Dự kiến từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2021, Quỳnh Phụ tổ chức khám tuyển NVQS tập trung. Dựa trên kết quả khám tuyển, Hội đồng NVQS huyện sẽ lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe để thực hiện các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao năm 2022 với chất lượng cao.

NGUYỄN CƯỜNG

Hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch



Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao vật tư y tế cho Công ty TNHH HNP.

* Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao tặng Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào (khu công nghiệp Tiền Hải) và Công ty TNHH HNP (xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư) mỗi doanh nghiệp 1.000 kính chắn giọt bắn và 200 chai dung dịch sát khuẩn.

Đây là hai doanh nghiệp có số lượng công nhân đông, sống ở nhiều địa phương khác nhau; do chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên đến nay hai doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Việc trao tặng vật tư y tế cho các doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, chung tay cùng doanh nghiệp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; là nguồn động viên kịp thời giúp các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

* Tiếp nối các đoàn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại huyện Vũ Thư, Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Huyện đoàn Vũ Thư.

Số vật tư y tế, nhu yếu phẩm bao gồm: 20 thùng cháo ăn liền, 20 thùng mì tôm, 50 thùng nước, 3.000 khẩu trang y tế, 2.000 kính chắn giọt bắn với tổng trị giá 25 triệu đồng. Các vật tư, nhu yếu phẩm này được Huyện đoàn Vũ Thư gửi tới các địa phương, đồng viên các lực lượng và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

QUỐC CƯỜNG - QUẢN PHƯƠNG